

ประจำวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2560

ออร์เดอร์ข้าวฉลุย 2ชาติซื้อข้าว 5 แสนตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดมีความต้องการข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวนึ่งล่าสุดบังกลาเทศแสดงความสนใจที่จะนำเข้าข้าวนึ่ง 5% และ 100% จากไทยในลักษณะรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)ปริมาณ 2.5 แสนตัน ซึ่งจะได้มีการหารือกันถึงเรื่องแนวทางและเงื่อนไขในการนำเข้าข้าวและช่วงเวลาในการรับมอบต่อไปทั้งนี้เนื่องจากไทยไม่ได้สต็อกข้าวนึ่งแต่จะผลิตตามปริมาณในสัญญาซื้อขาย เพราะต้องซื้อข้าวเปลือกในการผลิตข้าวและสีแปรเพื่อส่งออก ต้องเป็นข้าวที่ใหม่และสด ดังนั้นความต้องการดังกล่าวจะเป็นตัวดึงซัพพลายข้าวในตลาดทั้งนี้หากสามารถเจรจาตกลงกันแล้วเสร็จทางคต.จะขออนุมัติจากอัยการสูงสุดเพื่อทำสัญญาซื้อขาย คาดจะทันช่วงข้าวนึ่งออกมาในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีตลาดรองรับข้าวที่จะออกมาใหม่ได้พอดี

ขณะเดียวกันศรีลังกาเองก็แสดงความสนใจที่จะนำเข้าข้าวนึ่งจากไทยเช่นกันเนื่องจากผลผลิตในประเทศได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยสนใจที่จะนำเข้าข้าวนึ่งปริมาณ 2.5 แสนตันเช่นกันทั้งนี้ศรีลังกาจะเข้ามาหารือกับกรมภายในสัปดาห์หน้าซึ่งอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับจากศรีลังกา อย่างไรก็ตามศรีลังกามีความต้องการข้าวประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ส่วนอีริกอยู่ระหว่างการหารือในด้านเทคนิค เพราะอีริกต้องการนำเข้าข้าวขาว 5% ปริมาณ 2 ล้านตันซึ่งอาจจะซื้อทั้งจีทูจีและซื้อผ่านผู้ส่งออกข้าวไทย ส่วนเงินอยู่ระหว่างการส่งมอบเบื้องต้น

“ถือว่าขณะนี้ตลาดคึกคักมาก น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ดีในแง่ของตลาดเพราะเริ่มมีสัญญาณที่ดีในครึ่งปีหลังนี้ ไทยมีออร์เดอร์ส่งออกข้าวเพิ่ม 5 แสนตันเฉพาะ บังกลาเทศกับศรีลังกา ส่วนของฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูลเร็วๆนี้ ปริมาณที่ต้องการน่าจะ 2.5 แสนตัน”

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับขณะนี้การส่งออกข้าวของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อการส่งออกข้าวในขณะนี้คือเรื่องการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เนื่องจากทำให้การขนส่งข้าวล่าช้าออกไป จากเดิมที่ใช้เวลา 7-10 วัน ขณะนี้ต้องใช้เวลาในการขนส่งข้าวเป็น 30 วัน เพราะไม่มีแรงงานมาขนข้าวซึ่งขณะนี้แรงงานหายไปมากกว่า 30% ของจำนวนแรงงานที่ขนส่งข้าว ทำให้ผู้ส่งออกกังวลที่จะรับคำสั่งซื้อข้าว เพราะกังวลว่าจะส่งมอบไม่ทันและส่งผลกระทบให้ราคาข้าวอาจจะลดลงในที่สุด ดังนั้นเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ส.ส่งออกข้าวปลื้ม ไทยแซงอินเดียนขึ้นแท่นแชมป์ส่งออกข้าวโลก หลังรัฐระบายข้าวสารในสต็อกหมด

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมปรับคาดการณ์ว่าการส่งออกทั้งปี 2560 น่าจะส่งออกได้ปริมาณ 10 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ 9.5 ล้านตัน โดยขณะนี้การ

ส่งออกข้าวไทยตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 มิ.ย. 2560 มีปริมาณ 5.327 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งได้ 4.61 ล้านตัน ซึ่งถือว่าไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวสูงสุด มากกว่าอินเดีย ซึ่งส่งออกได้ 5.07 ล้านตัน และเวียดนาม 3.035 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ไทยจะสามารถส่งได้ 5.5 ล้านตัน มูลค่า 65,000-70,000 ล้านบาท

"สมาคมฯ คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวจะมีทิศทางดีขึ้น หลังจากไทยระบายสต็อกข้าว 18 ล้านตันหมด ทำให้แรงกดดันด้านราคาหายไป ขณะที่ปริมาณตลาดต้องการนำเข้าข้าวเพื่อชดเชยอุปทานข้าวที่ลดลง ทั้งฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก และมีตลาดบังกลาเทศและศรีลังกาที่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงมีการนำเข้าเพิ่ม และมีคำสั่งซื้อข้าวจืดจางที่ยังเหลืออีก 6 ล้านตัน และน่าจะเร็วขึ้นหลังจากใช้ ม.44 ช่วยแก้ปัญหาเรื่องรถไฟไทย-จีนแล้ว"

ในด้านราคาข้าวปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 20% หลังจากที่รัฐได้ระบายข้าวเพื่อการบริโภคของคนในสต็อกรัฐบาลกว่า 14 ล้านตัน ได้หมด และทำให้ไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตข้าวตกต่ำไปแล้ว กลับมาเป็นไปตามกลไกตลาดราคาข้าวปรับฐานกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โดยขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาว ตันละ 430 เหรียญสหรัฐสหรัฐต่อตัน จากก่อนหน้าที่อยู่ที่ 360-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า ปรับจาก 6,000-7,000 เป็น 8,500- 9,000 บาทต่อตัน และราคาข้าวสารขาวในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 9,500 บาทมาอยู่ที่ตันละ 12,500-13,000 บาทต่อตัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบจากการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลต่อการขนส่งข้าวล่าช้าออกไป อาจมีผลต่อการส่งออกข้าวครึ่งปีหลังว่าจะไปถึงเป้าหมาย 10 ล้านตันหรือไม่ หากรัฐบาลไม่แก้ไขอาจจะกระทบการส่งออกถึง 50%

"เร็วๆ นี้สมาคมจะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพราะมาตรา 44 เป็นมาตรการที่ผ่อนผันให้ชั่วคราว แต่ก็เป็นต้องปรับแก้ไข พ.ร.ก.แรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน แก้ไขบทลงโทษที่กำหนดสูงถึงปรับ 800,000 บาทต่อคน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออกพาสปอร์ตที่นายจ้างต้องจ่ายรายละเอียด 20,000 บาทต่อคน ซึ่งจริงๆ มากกว่านั้น หากแรงงานกลับไปพร้อมกัน ต้องไปรอคิวกว่าจะกลับมา แล้วระหว่างนี้จะทำอย่างไร จึงจะส่งมอบข้าวได้ อาจทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาสภาพคล่องได้ เพื่อขอให้แก้ปัญหาโดยเร็วจากก่อนหน้านี้สมาคมฯได้เคยทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงานไปเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน"

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลต่อการขนส่งข้าวล่าช้าออกไป จากเดิมที่ใช้เวลา 7-10 วัน ขณะนี้ต้องใช้เวลาในการขนส่งข้าวเป็น 30 วัน เพราะไม่มีแรงงานมาขนข้าว

หลังจากกฎหมายมีผลแรงงานทั้งที่ผิดและที่ถูกต่างหนีกลับประเทศ เพราะตื่นกลัว กังวลว่าจะมีการตรวจสอบความผิด ซึ่งตามกฎหมายมีบทลงโทษค่าปรับที่สูง ซึ่งขณะนี้แรงงานหายไปแล้วกว่า 30-50% ของจำนวนแรงงานที่ขนส่งข้าว ทำให้ผู้ส่งออกถึงเลที่จะรับคำสั่งซื้อข้าว เพราะกังวลว่าจะส่งมอบไม่ทัน และส่งผลกระทบต่อราคาข้าวอาจจะลดลงในที่สุด จึงอยากให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวด้วย

ขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับคู่แข่งบาทไทยแข็งกว่าเวียดนาม 2-3% ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน เพราะบาทแข็งค่าขึ้น 1 ต้องปรับขึ้นราคาส่งออกข้าวขาวขึ้นตันละ 8-9 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวหอมมะลิต้องปรับขึ้นตันละ 15-20 เหรียญสหรัฐ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ข่าวดีตลาดข้าวไทย! “พาณิชย์”เผยบังคลาเทศ-ศรีลังกา บินมาขอซื้อข้าวชาติละ 2 แสนตัน และมีโอกาสขายฟิลิปปินส์ที่กำลังจะเปิดประมูลอีก

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดต่างประเทศได้มีการติดต่อเพื่อขอซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประเมินเบื้องต้นมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน โดยแยกเป็นบังคลาเทศมีความต้องการซื้อข้าวหนึ่งประมาณ 2 แสนตัน ซึ่งได้มีการส่งคณะผู้แทนเดินทางมาเจรจากับกรมฯ แล้ว และจากนั้นศรีลังกา ก็จะส่งทีมมาเจรจากับกรมฯ โดยมีความต้องการซื้อข้าวหนึ่งประมาณ 2 แสนตันเช่นเดียวกัน

ส่วนที่เหลือคาดว่าจะสามารถขายให้กับฟิลิปปินส์ที่กำลังอยู่ระหว่างการประกาศทีโออาร์เปิดประมูล ซึ่งจะมีความชัดเจนว่าจะเปิดประมูลเท่าไรวันที่ 6 ก.ค.นี้ จากนั้นจะเปิดให้ยื่นประมูลในวันที่ 25 ก.ค.2560 ต่อไป โดยมั่นใจว่าไทยน่าจะประมูลขายให้กับฟิลิปปินส์ได้ และยังมีอิรักที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ซื้อจากเอกชนไปแล้ว

“ข้าวที่จะขายให้กับบังคลาเทศและศรีลังกา เป็นข้าวหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ข้าวใหม่มาทำ โดยนำข้าวเปลือกมาอบหนึ่งและสี ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อราคาข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2560/61 ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค. เพราะคุยกันเดือนก.ค. กว่าจะตกลงกันได้ กว่าจะเซ็นสัญญา ก็พอดีกับข้าวใหม่ออก เป็นการมีคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตข้าวใหม่พอดี ช่วยให้เกษตรกรมีตลาดรองรับ และเป็นผลดีต่อราคาข้าวในตลาด”นางดวงพรกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของศรีลังกา คาดว่า จะมีความต้องการข้าวมากกว่า 2 แสนตัน เพราะผลผลิตในประเทศเสียหายทั้งจากภัยแล้งและน้ำท่วม โดยประเมินว่าจะมีความต้องการนำเข้าข้าวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลข้าวเสื่อม ชี้ทำรัฐ-เอกชนเสียหายตลาดข้าวรวน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ระงับการประกวดราคาและการทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มีไซคนบรีโกล ที่เปิดประมูลเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ได้ยื่นฟ้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการอนุมัติและถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมประมูลว่า เมื่อวานนี้ (4 ก.ค.) กรมฯ ได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองแล้ว โดยได้ยืนยันว่าการที่กรมฯ ได้ตัดสิทธิบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้เสนอซื้อนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะการประมูลมีการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขไว้ชัดเจน และการประมูลทำถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดประมูลมาแล้ว 27 ครั้ง ไม่เคยมีแต่ปัญหาใดๆ ยกเว้นครั้งที่ 26 ที่บริษัทนี้เข้าร่วม

ส่วนกรณีที่บริษัทระบุว่าไม่ได้ซื้อข้าวรัฐ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยานั้น กรมฯ ได้ยืนยันกับศาลฯว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตเอทานอล ซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตไม่ใช่ข้าว แต่เป็นวัตถุดิบอื่น เช่น มันสำปะหลัง การที่บริษัทเข้าร่วมประมูลข้าวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทที่จะทำกำไรในทางธุรกิจ ซึ่งการไม่ได้ข้าวที่ประมูลและหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ของบริษัท ซึ่งอาจจะมาก หรือน้อย หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ถ้ามีความเสียหายก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อรัฐเพื่อขอรับการเยียวยาได้

แต่ในทางกลับกัน การที่ศาลฯ ระงับการทำสัญญาซื้อขายข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่คนบริโภคไม่ได้ กับผู้ชนะประมูล 16 ราย ปริมาณกว่า 2.07 ล้านตัน และระงับการประมูลข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าว

เสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่คนและสัตว์บริโภคไม่ได้ รอบ 2 ที่จะประมูลวันที่ 17 ก.ค.นี้ กว่า 530,000 น จะทำให้เกิดผลกระทบมากกว่า เพราะทำให้รัฐต้องเสียค่าเก็บรักษาเดือนละ 163 ล้านบาท เสียรายได้ที่ได้จากการขายข้าว 2.07 ล้านตัน ราว 11,376 ล้านบาท กระทบต่อเป้าหมายการระบายข้าวให้เสร็จภายในเดือนก.ย.นี้ อีกทั้งยังจะกระทบต่อสิทธิของผู้ชนะประมูลข้าวทั้ง 16 ราย ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีแผนการผลิต และแผนการขายอยู่แล้ว เมื่อไม่ได้ข้าวไปก็จะกระทบต่อแผนการทางธุรกิจ เกิดความเสียหายทางธุรกิจ

"ที่สำคัญ คำสั่งให้ชะลอขายข้าวจนกว่าคดีจะแล้วเสร็จนั้น ยังไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหน จากเดิมที่ตลาดรับรู้แล้วว่า รัฐจะระบายข้าวออกในเดือนก.ค. และจะระบายให้หมดในเดือนก.ย. ซึ่งจะกระทบต่อจิตวิทยาด้านการตลาด และกระทบต่อราคาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่จะออกปลายปีนี้ ผลกระทบเหล่านี้เป็นผลกระทบในวงกว้างและใหญ่หลวง และเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว ไม่รู้ใครจะเยียวยารัฐและผู้ชนะประมูลทั้ง 16 ราย" อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าว

นอกจากนี้ ในประเด็นที่ศาลปกครองเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องระบายข้าวเสื่อมสภาพเหมือนข้าวคุณภาพดี ได้ยืนยันว่า ข้าวเสื่อมก็เป็นข้าวส่วนเกินที่กดทับตลาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ มีภาระค่าใช้จ่าย และกระทบต่อตลาดข้าว เพราะทำให้เกิดความกังวลต่อตลาดว่ารัฐมีข้าวเสื่อม และไม่รู้ว่าจะระบายออกมาเมื่อใด ทั้งๆ ที่ความกังวลนี้ได้หมดไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ตอนนี้ได้กลับมามีความกังวลเกิดขึ้นอีก

"กรมฯ หวังว่าการยื่นอุทธรณ์จะทำให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และถ้ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ก็จะช่วยลดความเสียหายได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบยาวตามที่ได้บอกไว้ การที่ศาลฯ มีคำสั่งชะลอการขายข้าว ก็เป็นเพียงการฟ้องร้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทรายเดียวเท่านั้น ถ้าฟ้องร้องกันแล้วบริษัทชนะ รัฐสามารถเยียวยาให้ได้ แต่ถ้ารัฐชนะ บริษัทแพ้ รัฐจะฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษัท ซึ่งประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขไม่ได้" นางดวงพร ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.ยื่นโอนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ผู้ปลูกข้าวพร้อมค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแล้วกว่า 6 หมื่นลบ.

นายสมศักดิ์ กังงิระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงกรณีที่สมาพันธ์เกษตรกรและชมรมชาวนาจังหวัดสงขลาร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ว่า จากการเร่งตรวจสอบข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว และมีบางส่วนที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการแล้ว จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 มิ.ย.60 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 หรือเงินไร่ละ 1,000 บาทให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศแล้ว 3,873,289 ราย เป็นเงิน 32,154 ล้านบาท ส่วนโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีเกษตรกรได้รับเงินโอนไปแล้ว จำนวน 3,739,899 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 31,653 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเนื่องจากคุณภาพข้าวลดลงเพราะผลผลิตข้าวมีความชื้นสูงจากการที่เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่ก่อนหน้านี้ ประกอบกับได้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามลดลงมาอยู่ที่ระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 410-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

เวียดนามวางแผนที่จะกระตุ้นรายได้จากการส่งออกข้าวในช่วง 10 ปีข้างหน้า ด้วยการมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และจำหน่ายนอกภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้น โดยเวียดนามต้องการที่จะเพิ่มการผลิตข้าวคุณภาพสูง เช่น ข้าวขาว 5% และ 10% และลดการผลิตข้าวขาว 15% ลง โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าจากการส่งออกข้าวของประเทศให้ได้ 2,300-2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2564-2573 จากที่คาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกข้าวประมาณ 2,200-2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2560-2563

ทั้งนี้เวียดนามกำลังเผชิญต่อการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากไทย และอินเดีย และภายใต้แผนระยะยาวของรัฐบาลนี้ คาดว่าปริมาณของการส่งออกข้าวจะเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี จากจำนวนประมาณ 4.5-5 ล้านตันต่อปี ที่คาดว่าจะส่งออกได้ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2563 เนื่องจากมีการปรับลดสัดส่วนในการส่งออกข้าวคุณภาพต่ำลง

ในปี 2573 เวียดนามวางแผนที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียให้เหลือแค่ 50% จาก 60% ในปี 2563 ส่วนทวีปแอฟริกาจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกจาก 22% เป็น 25% อเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 10% และยุโรปเพิ่มจาก 5% เป็น 6% และสำหรับตลาดจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะยังคงเป็นผู้ซื้อรายหลักในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ก็จะเพิ่มการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นด้วย

เมื่อปีที่แล้ว เวียดนามส่งออกข้าวลดลงเหลือเพียง 4.8 ล้านตัน เพราะเผชิญต่อการแข่งขันรุนแรงจากคู่แข่งในเอเชีย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของจีน และผลผลิตภายในประเทศที่ลดลงจากภัยแล้ง และปัญหาน้ำเค็มรุกฉ่ำ

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) ในปีนี้มีจำนวนประมาณ 19.1 ล้านตัน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตข้าวทางภาคเหนือมีประมาณ 7.11 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาโรคและแมลงระบาด ส่วนทางภาคใต้มีผลผลิตประมาณ 12 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาการระบาดของโรคและแมลง รวมทั้งปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ทำการเกษตร

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) อยู่ที่ 288,562 ตัน เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในช่วงครึ่งปีแรกกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 94,720 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 101% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส โปแลนด์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ได้จัดสรรงบประมาณ 5.6 พันล้านเปโซ สำหรับการจัดซื้อข้าว 250,000 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำเข้าข้าวแบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) โดยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา NFA ได้ออกประกาศเชิญชวน (the terms of reference; TOR) ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาข้าวขาว 25% (25 percent broken well-milled long grain white rice) เป็นจำนวน 250,000 ตัน

การประชุมเตรียมการสำหรับการประมูลข้าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคมที่ National Meat Inspection Service ซึ่งจะเปิดให้ผู้ประมูลสามารถเข้าร่วมได้ และข้อเสนอการประมูลต้องยื่นก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เท่านั้น

ทั้งนี้ปริมาณข้าวทั้งหมด 100,000 ตันจะถูกจัดสรรออกจากท่าเรือมะนิลาไปยังเมืองต่างๆ โดยข้าวปริมาณ 30,000 ตันจะถูกขนไปยังเมือง Batangas 25,000 ตันไปยังเมือง Tabaco เมือง Cebu เมือง Cagayan de Oro 20,000 ตันไปที่เมือง Poro Pt ใน La Union 15,000 ตันไปยังเมือง Davao และ 10,000 ตัน ไปยังเมือง General Santos City ซึ่งการนำเข้าคาดว่าจะมาถึงฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งอยู่ช่วงฤดูแล้ง

การประมูลจะดำเนินการผ่านกระบวนการแบบเปิด โดยใช้เกณฑ์การผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบ Revised Implementing Rules and Regulations of The Government Procurement Reform Act. ปี 2559 โดยเอกสารการประมูลสามารถรับได้ที่สำนักงาน NFA ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคมนี้

ในการประมูลข้าว ผู้ประมูลอาจประมูลเป็นจำนวนขั้นต่ำหรือสูงสุดของข้าวที่นำเข้าต่อหนึ่งล็อต แต่จำนวนสูงสุดจะต้องไม่เกิน 50,000 ตันต่อผู้ประมูล 1 ราย และผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งมอบสินค้าให้แก่คลังสินค้าของ NFA ที่กำหนดไว้ ซึ่งข้าวต้องจัดส่งเป็นหีบห่อโดยบรรจุในถุงโพลีโพรพิลีน ถุงละ 50 กิโลกรัมตามข้อกำหนดการออกแบบและใช้เครื่องหมายของ NFA

ปัจจุบันข้าวคงคลังของ NFA ที่มีอยู่สามารถใช้ได้เพียง 5 วันเท่านั้นเมื่อเทียบกับจำนวนข้าวที่กำหนดให้มีในคลังสำรองซึ่งตามหลักการแล้ว NFA จะต้องรักษาระดับข้าวคงคลังให้ได้อย่างน้อย 15 วันไว้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ฤดูแล้งที่ได้เริ่มต้นในเดือนนี้ซึ่งส่งผลให้ NFA ต้องมีการสำรองข้าวคงคลังสำรองไว้อย่างน้อย 30 วันเพื่อรองรับต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ และจากการคาดการณ์ข้าว 250,000 ตันนั้นจะเพียงพอสำหรับการบริโภคเพียง 7 วันเท่านั้น ทั้งนี้การบริโภคในแต่ละวันของประเทศจะอยู่ที่ 32,000 ตันต่อวัน ดังนั้นจึงต้องรักษาระดับข้าวคงคลังสำรองอย่างน้อย 544,000 ตัน ตามข้อกำหนด

คณะกรรมการ NFA ได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าว 250,000 ตันผ่านโครงการนำเข้าข้าวแบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) ซึ่งโครงการนี้เป็นที่คาดหวังว่าจะทำให้มีการแข่งขันมากขึ้นรวมถึง มีความโปร่งใสและการคอร์รัปชันลดลงโดยแทนที่จะมีการจำกัดผู้ประมูลจากรัฐบาลคู่ค้าเท่านั้น ผู้ส่งออกข้าวภาคเอกชนจากประเทศที่เข้าร่วมอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการประมูลราคา ซึ่งทำให้กระบวนการทั้งหมดครอบคลุมตามกฎหมายการจัดหาของรัฐบาล (Government Procurement Reform Act.)

ก่อนหน้านี้ สำนักงานอาหารแห่งชาติ (NFA) ระบุว่ายังขาดแคลนข้าวเกือบ 600,000 ตัน เพื่อให้มีข้าวคงคลังสำรองเพียงพอในฤดูแล้ง แม้ว่าจะรวมการนำเข้าที่กำลังจะมาถึงแล้ว โดยนาง Rachel Miguel ผู้ช่วยผู้อำนวยการ NFA แจ้งว่า NFA กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 544,000 ตัน หลังจากการ

นำเข้าที่จะมาถึงในสิ้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน ทั้งนี้ จุดยืนของคณะกรรมการบริหาร NFA คือจะมีการนำเข้าข้าวเพียง 250,000 ตัน แต่จะต้องนำเรื่องนี้ไปเสนอต่อคณะกรรมการ NFA อีกครั้งหนึ่ง

ปัจจุบันข้าวคงคลังสำรองของ NFA สามารถใช้ได้เพียง 5-6 วันเท่านั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยที่สุดในรอบ 3 ปีโดย NFA จะต้องรักษาระดับข้าวคงคลังให้ได้อย่างน้อย 15 วันไว้เพื่อเตรียมพร้อมตลอดเวลา ซึ่งการเก็บข้าวคงคลังสำรองของ NFA มีวัตถุประสงค์เพื่อกรณีฉุกเฉิน และเพื่อการควบคุมราคา เมื่อราคาข้าวเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งจะต้องนำเข้าของ NFA เข้าไปในพื้นที่นั้นๆเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา

ในช่วงระยะเวลาฤดูแล้ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน เป็นระยะเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวไม่มากหรือไม่มีการเก็บเกี่ยวเลย ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มข้าวคงคลังเป็น 2 เท่าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีข้าวเพียงพอหากประเทศประสบกับภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 198,865 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 181,500 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงประมาณ 2 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากความต้องการข้าวจากตลาดต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 419-422 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 421-424 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ความต้องการข้าวจากบังคลาเทศก็ยังมีไม่มากพอตามที่วงการค้าคาดการณ์ไว้

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 49.88 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 47.05 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2016/17 (1 ตุลาคม 2016 – 30 กันยายน 2017) นั้น ณ วันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้แล้วประมาณ 38.58 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ว่าในปีนี้จะจัดหาข้าวได้ถึง 38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 4 ล้านตัน และนับเป็นสถิติสูงที่สุดที่รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ (สถิติเดิมคือ 36 ล้านตัน)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

สำนักข่าว Reuters รายงานความคืบหน้าการประมูลซื้อข้าวของหน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food) ซึ่งได้เปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม โดยจะซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 3) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ

Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla อีก 40% ของปริมาณที่ชนะการประมูล โดยการประมูลครั้งนี้ บริษัท Phoenix ซึ่งตั้งอยู่ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เสนอราคาข้าวต่ำสุดที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 6 ราย นอกจากนี้รัฐบาลกำลังพยายามที่จะซื้อข้าวทั้งจากประเทศอินเดีย ไทย และจากบริษัทเอกชนอื่นๆด้วย

ทั้งนี้การประมูลใน 3 ครั้งก่อนหน้านี้ บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน ราคา 406.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และซื้อข้าวหนึ่ง 2 ครั้งรวม 100,000 ตัน ในราคา 427.85 และ 445.11 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ตามลำดับ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ตามที่กระทรวงการอาหาร (the food ministry) ของบังคลาเทศได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะซื้อข้าวจากเวียดนาม 250,000 ตัน โดยจะซื้อข้าวจากบริษัท Vinafoods 2 แบ่งเป็นข้าวขาวจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) และข้าวหนึ่ง 50,000 ตัน ในราคา 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน โดยล็อตแรกคาดว่าจะส่งมาถึงภายใน 15 วันหลังจากการทำสัญญาแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลบังคลาเทศก็กำลังพยายามเจรจาที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทย อินเดีย และเมียนมา ในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ด้วย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการส่งทีมเจรจาไปยังทั้งสองประเทศเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ศรีลังกา

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของศรีลังกา (the Ministry of Industry and Commerce) ระบุว่า รัฐบาลเตรียมที่จะนำเข้าข้าวเป็นการฉุกเฉินจำนวนประมาณ 200,000 ตัน จากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และเมียนมา เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปทานข้าวในประเทศ หลังจากที่ในปีนี้ได้เกิดภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายและเกิดภาวะขาดแคลนข้าวในประเทศ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ซื้อข้าวเป็นการเร่งด่วนจากประเทศอินเดียจำนวน 100,000 ตัน โดยซื้อจากบริษัทเอกชนของอินเดีย ส่วนจำนวน 100,000 ตันที่เหลือคาดว่าจะซื้อจากประเทศปากีสถาน และเมียนมา ซึ่งรัฐบาลได้ส่งทีมงานเจรจาไปยังสองประเทศดังกล่าวแล้วเพื่อเจรจาซื้อข้าวซึ่งอาจจะซื้อในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ศรีลังกายังได้ส่งทีมงานมายังประเทศไทยเพื่อเจรจาในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 997,393 ตัน ลดลงประมาณ 4.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,044,809 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 81,051 ตัน ลดลงประมาณ 2.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 82,766 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 916,342 ตัน ลดลงประมาณ 4.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 962,043 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,694 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 211,418 ตัน ฝรั่งเศส 161,487 ตัน เนเธอร์แลนด์ 125,160 ตัน โปแลนด์ 79,326 ตัน อิตาลี 78,322 ตัน เยอรมนี 75,445 ตัน

โปรตุเกส 59,005 ตัน เบลเยียม 43,641 ตัน สเปน 41,189 ตัน สาธารณรัฐเชค 30,844 ตัน สวีเดน 24,158 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-4 กรกฎาคม 2560 มีการส่งออก 244,261 ตัน เพิ่มขึ้น 21.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 200,380 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 208,199 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 167,495 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,062 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,885 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,888 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 113,797 ตัน กรีซ 45,188 ตัน สเปน 28,201 ตัน โปรตุเกส 24,003 ตัน บัลแกเรีย 16,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,270 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

